

Số: /BC-UBND

Sơn Trà, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Về kinh tế

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong 06 tháng đầu năm ước đạt 4.780 tỷ đồng, đạt 48,01% so với kế hoạch quận, bằng 95,93% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 06 tháng là 2.840 tỷ đồng, đạt 62,28% so với kế hoạch thành phố và quận, doanh thu dịch vụ trong 06 tháng là 1.940 tỷ đồng, đạt 45,50% so với kế hoạch quận.

Triển khai thực hiện cấp giấy phép bán lẻ, giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành nghề theo quy định¹. Triển khai thực hiện Quyết định về phê duyệt Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030; Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2021. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.

Ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND quận Sơn Trà về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn quận Sơn Trà; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND quận Sơn Trà về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 6221/KH-UBND ngày 17/9/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Triển khai các văn bản của sở Công Thương về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, tại các doanh nghiệp²; triển khai áp dụng Bản đồ an toàn Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo UBND thành phố Đà

¹ Trong 06 tháng đầu năm, đã cấp 08 giấy phép bán lẻ rượu (cấp mới: 06, cấp sửa đổi, bổ sung: 02); 13 giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc thú (cấp mới: 09, cấp sửa đổi, bổ sung: 04); 08 giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng.

² Triển khai thu phiếu và kiểm soát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ cho người dân đi chợ để đảm bảo giãn cách số người, giãn số người, giãn số lần đi chợ của người dân. Chỉ đạo các Tổ quản lý chợ tăng cường ca trực trong đợt dịch, có nhân viên bảo vệ đo thân nhiệt, đối với trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thì không cho vào chợ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Năng. Đồng thời, dừng hoạt động của Chợ đêm Sơn Trà để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chợ, xây dựng kế hoạch về tổ chức tiêu độc, khử trùng và diệt động vật gây hại tại các chợ trên địa bàn quận. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; kiểm tra, xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng tại các chợ.

Triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh theo hình thức trực tuyến đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, giải quyết cấp 1.006 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó: cấp mới 578 hồ sơ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 126 hồ sơ, thông báo sửa đổi hoặc trả 06 hồ sơ, cấp lại 06 hồ sơ, nghỉ hẳn 147 hồ sơ và tạm nghỉ 144 hồ sơ.

Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm tương đối ổn định. Các nghề khai thác cá nổi đã vào mùa khai thác chính, hoạt động khai thác ở các ngư trường xa bờ cho sản lượng khá. Các nghề khai thác ven bờ như xúc ruốc, rập ghẹ, lưới cước các loại... vẫn hoạt động đều và đạt sản lượng khá. Sản lượng khai thác thủy sản trong 06 tháng đầu năm đạt 13.155 tấn, đạt 48,97% so với kế hoạch quận, đạt 51,39% so với kế hoạch thành phố, đạt 94,34% so với cùng kỳ năm 2020.

Công tác cấp giấy phép hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của ngư dân, đồng thời đôn đốc các ngư dân có giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn làm thủ tục đổi lại³. Triển khai chương trình khuyến ngư của quận, xét chọn hộ tham gia mô hình khuyến ngư của thành phố và quận.

Thực hiện các chính sách phát triển thủy sản, xử lý các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép tại vịnh Mân Quang, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, có biện pháp bảo vệ rặng san hô và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện kiểm định tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và niêm phong vỏ máy VX 1700 cho các phương tiện khai thác vùng biển xa. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể xây dựng hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh dại năm 2021; chỉ đạo các đơn vị, địa phương đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tiêm phòng bệnh dại. Rà soát, thống kê hoạt động phơi ruốc của các hộ dân trên địa bàn, đến nay đã có 11 hộ dân.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong dịp lễ, tết. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 05 năm (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ 05 năm (2021-2025). Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 về công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý rừng trên địa bàn quận.

³ Trong 06 tháng đầu năm đã cấp lại 20 giấy phép khai thác thủy sản, 03 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận trong 06 tháng đầu năm ước đạt 302.194 triệu đồng, đạt 69,4% so với dự toán thành phố và quận giao, bằng 133,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi ngân sách trên địa bàn quận trong 06 tháng đầu năm ước đạt 288.399 triệu đồng, đạt 56,77% so với dự toán thành phố, đạt 56,71% so với dự toán quận giao.

2. Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, đền bù giải toả

Trong 06 tháng đầu năm, đã xét cấp 631 giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà; 11 giấy xác nhận quy hoạch để nhân dân xây dựng nhà ở và chuyển dịch hộ khẩu theo quy định. Tổ chức công bố quy hoạch theo quy định và bàn giao mốc giới dự án trên địa bàn quận theo quy định. Kiểm tra, rà soát các tuyến đường có hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng và báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý.

UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập thủ tục, triển khai, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình theo kế hoạch vốn đã được giao, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình trường học thuộc kế hoạch năm 2021, triển khai kịp thời các công trình xử lý thoát nước chống ngập úng, các công trình điện chiếu sáng theo kiến nghị của cử tri, cụ thể: nguồn vốn thành phố gồm 06 công trình thanh toán và chuyển tiếp, 03 công trình mới và 44 công trình chuẩn bị đầu tư; nguồn vốn quận gồm 02 công trình chuyển tiếp và 47 công trình mới. Các công trình hiện đang tiến hành các bước thủ tục đầu tư và đang thi công.

Tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm; kịp thời xử lý các phản ánh của người dân. Triển khai áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền nhắc nhở hạn chế tập trung đông người, xử phạt nghiêm việc không giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Duy trì lực lượng kiểm tra việc xây dựng trái phép tại các khu dự án đã công bố quy hoạch và những nơi thuộc dự án chỉnh trang, kiểm tra chặt chẽ tình hình xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà, kiểm tra tình trạng xây dựng nhà không có giấy phép quy mô nhỏ để kịp thời ngăn chặn xử lý.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường được triển khai thực hiện tốt. Kịp thời xử lý phản ánh của báo chí, người dân về môi trường. Kiểm tra, giám sát thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn quận. Kiểm tra công tác dọn vệ sinh môi trường tại các điểm phường phát sinh tồn đọng rác. Ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 11/5/2021 về tổ chức các nhiệm vụ quản lý môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2021 và Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2021. Xây dựng khối lượng dịch vụ công ích vệ sinh môi trường năm 2021 trình UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, phân loại, thu gom, xử lý rác thải trong các khu cách ly y tế.

Trong 06 tháng đầu năm, ban hành 142 quyết định giao đất tái định cư, 01 quyết định phương án tái định cư, 95 quyết định công tác thu hồi đất, 19 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, 03 quyết định phê duyệt tiền thuê nhà ở tạm, 04 quyết định gia hạn tiền độ sử dụng đất, 294 quyết định cấp sổ lần đầu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: 04 trường hợp, với số tiền là 84 triệu đồng, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 02 trường hợp với số tiền 30 triệu đồng.

3. Văn hoá - xã hội

a) Về Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức kiểm tra các hoạt động giáo dục, hợp đồng lao động, sử dụng, bố trí lao động và thực hiện chính sách đối với nhà giáo tại các trường học. Tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning cấp thành phố, các Hội thi cấp thành phố và tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp quận; tổ chức thi đấu các môn thể thao cấp quận, thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu các môn Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố; tham gia Hội thi học sinh giỏi cấp thành phố⁴.

b) Về Y tế, DS-KHHGD: Công tác khám chữa bệnh được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám và điều trị. UBND quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch Covid-19⁵. Triển khai thực hiện Công văn số 1297/UBND-PYT ngày 21/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch; Công văn số 1308/UBND-SYT ngày 22/5/2021 về việc điều chỉnh số lượng tiêm vắc xin đợt 3; Công văn số 1377/UBND-SYT ngày 27/5/2021 về việc phối hợp đón công dân hoàn thành cách ly; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 11/5/2021 về đảm bảo phòng chống dịch trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, các dịch vụ thẩm mỹ và hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn quận⁶. Triển khai các chỉ tiêu về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, số sinh trong 06 tháng đầu năm là 890 trẻ, giảm 14 trẻ so với cùng kỳ năm 2020, trong đó sinh con thứ 3⁺ là 40

⁴ Kết quả cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning: 12 giải nhất, 23 giải nhì, 39 giải ba và 31 giải khuyến khích. Đối với Hội thi cấp thành phố, có 35 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thành phố, 19 giáo viên trung học cơ sở đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm dạy giỏi. Đối với Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp quận, có 100 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

⁵ Tiếp tục theo dõi, giám sát cách ly y tế tại 25 cơ sở đang thực hiện cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh và 15 các điểm cách ly tập trung F1. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ công chức, nhân viên y tế, các lực lượng tham gia chống dịch, tổ bầu cử, tiểu thương các chợ, công nhân khu công nghiệp An Đôn, khu dịch vụ Thủy sản, Cảng cá Thọ Quang, nhân viên vũ trường, Spa, karaoke, taxi, shipper... và đại diện hộ gia đình trên địa bàn quận với số lượng hơn 68.000 mẫu. Phát 5.000 tờ khai thông tin cho người dân liên quan đến các ca F0 đã được công bố. Tổ chức 03 lớp tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các thành viên BCD và 533 Tổ Covid-19 cộng đồng các phường với hơn 600 người tham gia.

⁶ In 30 băng rôn có nội dung tuyên truyền về ATTP và thông điệp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm, treo 02 băng rôn tại Trung tâm hành chính quận, trên các tuyến đường lớn và phát tờ rơi cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm, quán ăn và người dân trên địa bàn quận. Đã kiểm tra 241 hộ kinh doanh quán ăn thực phẩm, hướng dẫn bữa ăn an toàn cho người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung đối với người nhập cảnh và các khu cách ly F1, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 31 cơ sở. Đang tiến hành rà soát lại 197 cơ sở hành nghề y, được tư nhân. Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ y của Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở thẩm mỹ đang hoạt động thực hiện theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ.

trẻ, giảm 02 người so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3⁺ là 4,49%, giảm 0,16% so với cùng kỳ năm 2020.

c) Về Văn hóa - Thông tin: Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động 01/5; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận, triển khai Ứng dụng khai báo y tế điện tử, Thẻ vé đi chợ QRCode⁷. Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Thành lập quận Sơn Trà (23/01/1997 - 23/01/2022).

Thực hiện quản lý nhà nước về du lịch theo phân cấp. Hoàn thành Đề án “Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn quận Sơn Trà, đáp ứng nhu cầu khách du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Triển khai chương trình phối hợp về công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch năm 2021.

Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quản lý quảng cáo, rao vặt trên địa bàn quận⁸. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn quận quý I, quý II/2021; Kế hoạch kiểm tra quảng cáo trên địa bàn quận quý I, quý II/2021; Kế hoạch công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; Kế hoạch tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 trên địa bàn quận năm 2021.

Hoạt động Truyền thanh được duy trì, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình của địa phương đến nhân dân trên địa bàn⁹.

d) Về Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em¹⁰. Ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/3/2021 về thực hiện công tác trẻ em năm 2021; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 17/3/2021 về tổ chức truyền thông về Luật trẻ em và phòng, chống các tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại cho trẻ em tại các

⁷ In 32.000 tờ rơi có các nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch và thông điệp 5K “Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế” phát cho cán bộ dân và tuyên truyền nội dung của Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 28/9/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Từ ngày 17/5 đến ngày 18/5, UBND các phường đã in, phát 33.610 thẻ QRCode đi chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn, tổng lượt người đi chợ đến 08 chợ có quét thẻ QRCode là 1.911 lượt. Về khai báo y tế điện tử, từ ngày 01/2 đến ngày 28/5 tổng lượt khai báo của người dân trên địa bàn các phường là 78.932 lượt.

⁸ Cung cấp danh sách các cơ sở karaoke, vũ trường trên địa bàn quận cho Sở Văn hóa và Thông tin, tổng hợp danh sách 123 người làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke làm xét nghiệm Covid-19. Tiếp tục kiểm tra việc tổ chức tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt sai quy định. Lập biên bản nhắc nhở 02 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 10 triệu đồng.

⁹ Đã thực hiện 31 chương trình phát thanh địa phương với hơn 300 tin, bài các loại.

¹⁰ Phối hợp tổ chức truyền thông về Luật trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại 03 trường trên địa bàn quận (Trường THCS Lê Độ, Trường TH Tô Vĩnh Diện, Trường TH Chi Lăng).

trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận năm 2021; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05/5/2021 về thực hiện Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2025; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/5/2021 về triển khai thực hiện Tháng hàng động về trẻ em năm 2021; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 18/5/2021 về triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận Sơn Trà.

Triển khai cho các doanh nghiệp tiến hành xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 08/4/2021 về tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về An toàn và vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn quận Sơn Trà.

Theo dõi tiến độ sửa chữa nhà hộ chính sách người có công với cách mạng năm 2021 trên địa bàn quận, tính đến nay đã hoàn thành 04 nhà xây mới và 41 nhà sửa. Tổ chức điều dưỡng đợt 2 cho đối tượng người có công với cách mạng tại Trung tâm điều dưỡng người có công Miền Trung. Lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2021; danh sách hỗ trợ tiền tết cho hộ nghèo theo chuẩn trung ương, thành phố; danh sách hỗ trợ tiền tết cho hộ nghèo không còn sức lao động, hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo, hộ cựu chiến binh thoát nghèo năm 2020.

Triển khai công tác phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền ở các địa bàn dân cư; công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp nhằm bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Tiếp nhận 49 đối tượng, đến nay đang quản lý sau cai tại các địa phương là 223 đối tượng; tiếp nhận, thẩm định 42 hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc; 06 hồ sơ cai nghiện tự nguyện.

4. Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp

a) Về Xây dựng chính quyền: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 04/11/2020 của UBND quận Sơn Trà về việc triển khai Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đề xuất số lượng biên chế công chức của UBND các phường trên địa bàn quận theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 119/2020/QH14. Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Sơn Trà. Báo cáo kết quả triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Sơn Trà. Báo cáo định kỳ hàng tuần tình hình triển khai công tác bầu cử tại quận gửi Ủy ban bầu cử thành phố để theo dõi.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Rà soát chức năng,

nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc quận. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, địa phương thuộc quận.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác thi đua - khen thưởng, công tác tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư - lưu trữ và công tác thanh niên trên địa bàn quận. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sinh hoạt tôn giáo trái quy định của pháp luật.

b) Về Thanh tra - Tư pháp:

Duy trì tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của tổ chức và công dân. Trong 06 tháng đầu năm, tại UBND quận tổ chức 298 lượt tiếp công dân, tiếp nhận 333 đơn (đơn khiếu nại: 06, đơn tố cáo: 21, đơn kiến nghị, phản ánh: 306); trong đó, đơn thuộc thẩm quyền: 304 đơn, đã giải quyết 280 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 92,1%, hiện còn lại 24 đơn thuộc thẩm quyền đang trong thời gian xử lý của cơ quan chuyên môn.

Triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp trên các lĩnh vực như: công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật¹¹; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đúng theo quy định của Luật Hộ tịch; công chứng chứng thực đảm bảo theo quy định và kịp thời theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Thường xuyên theo dõi thi hành pháp luật và quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chỉ đạo UBND các phường kịp thời củng cố các tổ hòa giải và thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng - An ninh được đảm bảo giữ vững, các lực lượng vũ trang trên địa bàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, trực phòng không, bảo vệ an toàn trên địa bàn quận. Ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong năm 2021. Chỉ đạo 7 phường, các đơn vị Tự vệ tổ chức duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2021. Khảo sát và xây dựng công sự trận địa tại khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2021. Kiểm tra, giám sát các phương tiện bay không người lái theo Nghị định 36/2008/NĐ-CP

¹¹ Trong 06 tháng đầu năm, tổ chức hội nghị phổ biến Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn phường, tuyên truyền các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành từ tháng 01/2021. Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi; tuyên truyền pháp luật thuế, pháp luật về an ninh trật tự và tổ chức cho các hộ kinh doanh dịch vụ ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho cán bộ, công chức và nhân dân; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.

của Chính phủ quy định về quản lý máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Tăng cường công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, duy trì công tác tuần tra đêm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn¹². Triển khai một số công tác đảm bảo an ninh, trật tự cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai Kế hoạch mở đợt tấn công tội phạm đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận. Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, giám sát y tế tại các khu vực cách ly trên địa bàn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt công tác phòng, chống, giám sát dịch bệnh tại cộng đồng; thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch, không để người dân hoang mang, lo lắng. Chủ động thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đúng quy định. Đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch. Tổ chức kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đầu cơ, găm hàng, nâng giá. Chuẩn bị nội dung sơ kết 04 năm triển khai Kết luận số 89-KL/TU ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

2. Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thuộc quận triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 UBND thành phố giao cho quận, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND quận Sơn Trà về triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” năm 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính đúng và sớm hạn theo quy định cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tập trung triển khai các công trình xây dựng cơ bản năm 2021 theo thứ tự ưu tiên, ưu tiên các hạng mục duy tu sửa chữa đường, điện chiếu sáng khu dân cư. Thực hiện tốt công tác kiểm đếm, thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử

¹² Trong 06 tháng đầu năm, phạm pháp hình sự xảy ra 25 vụ (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2020), điều tra làm rõ 23 vụ, 50 đối tượng, đạt tỉ lệ 92% và 11 vụ vi phạm trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự (giảm 3 vụ so với cùng kỳ 2020), đã xử lý hành chính 15 đối tượng, phạt tiền 16.450.000 đồng. Phát hiện 19 vụ, 33 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy (giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Bắt quả tang 10 vụ, 32 đối tượng đánh bạc (giảm 21 vụ so với cùng kỳ 2020). Về cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ: xảy ra 23 vụ cháy và 03 vụ cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành dập tắt các đám cháy. Về trật tự an toàn giao thông: xảy ra 01 vụ, chết 01 người (giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, giảm 02 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020).

dụng đất, phương án bồi thường, tái định cư. Phối hợp triển khai mở rộng các tuyến có mặt cắt lòng đường từ 3,5m-4,0m thành 5,5m. Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến xây dựng công viên - vườn dạo trên địa bàn quận. Xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà. Xử lý dứt điểm lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Mân Quang. Xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà”. Giám sát, thu gom rác tại các điểm, khu vực cách ly y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Hoàn thành Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2020 - 2025”; Đề án “Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2020 - 2025”; Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021 - 2025”. Xây dựng Đề án thành lập Nhà trưng bày Tre Việt; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021 - 2025. Ban hành Kế hoạch triển khai các Đề án trong năm 2021. Triển khai công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giáo dục cho năm học 2021 - 2022. Triển khai Dự án giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập.

5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác thi hành án. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Sơn Trà. Tiếp tục việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường. Hoàn thiện bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 và Nghị quyết số 119/2020/QH14. Quyết định số lượng công chức của từng vị trí chức danh công chức làm việc tại UBND các phường theo Nghị quyết số 356/NQ-HĐND ngày 12/4/2021 về số lượng biên chế công chức của UBND phường ở từng quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Báo cáo kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo năm 2021, báo cáo thống kê các hoạt động an sinh xã hội của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận. Kịp thời ngăn chặn, xử lý việc truyền đạo, sinh hoạt tôn giáo trái quy định pháp luật.

6. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ cơ quan đến cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng. Tăng cường các biện pháp phòng, chống và kiểm chế sự gia tăng của tội phạm. Đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường; tập trung triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục mở đợt cao điểm xử lý vi phạm theo chuyên đề, tập trung các tuyến đường, địa bàn trọng yếu, phức tạp. Tập trung lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn trên địa bàn quận trong dịp lễ. Tổ chức diễn tập tác chiến phòng

thủ 1 bên 2 cấp cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng có một phần thực binh trong việc huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia thực hiện nhiệm vụ “BM”. Sơ kết 04 năm thực hiện Đề án “Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trong 06 tháng cuối năm 2021 của UBND quận Sơn Trà./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Quận ủy, HĐND quận;
- CT, các PCT UBND quận;
- Ủy viên UBND quận;
- Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể quận;
- UBND các phường;
- Lưu: VT, TCKH.4.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Nam